

แอดวง การเงิน

■ เมื่อ “เสียพอล” สมพล ธนดำรงศักดิ์ เอ็มดี บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี หรือ FPI จัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอรายงานข้อมูลผลประกอบการปี 2561 งานนี้...ข้อมูลอัดแน่น ไม่มีคำว่าผิดหวัง โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการต้นทุน กำไรจ่าย ต้องขอปรบมือให้รัวๆ เพราะเท่าที่เห็นแนวทางกลยุทธ์การจัดการแล้ว รับรองว่าเห็นผลลัพธ์ที่ดีในปีนี้ซัวร์!!!

ครบท้ายด้วยเหล่ากูรูออกมาฟันธงว่า FPI น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว มีโอกาสฟื้นตัว... ■ ผู้ถือหุ้นบมจ. ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO เตรียมเฮ !!! ล่าสุด ทีมบอร์ดบริหาร นำโดย “สุขสันต์ ยศะสินธุ์” ซีอีโอไฟแรง เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล 0.04 บาท/หุ้น จากผลการดำเนินงานปี 2561 และกำไรสะสม โดยกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นี้ และวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 เมษายน 2562 ก่อนหน้านั้น CHAYO จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.06 บาท/หุ้น รวมทั้งปีจ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น



สุขสันต์ ยศะสินธุ์



อ็ดเจอร์ พัง

ที่ให้การสนับสนุนและสะท้อนความเชื่อมั่นการเติบโตในปีนี้ โดยบริษัทตั้งเป้าซื้อหนี้เข้ามาบริหารประมาณ 10,000 ล้านบาท วางงบลงทุนไว้ที่ 1,000-1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นซื้อหนี้เข้ามาบริหารประมาณ 1,000-1,250 ล้านบาท และใช้สำหรับธุรกิจปล่อยกู้ประมาณ 200-250 ล้านบาท ชูเป็นหุ้นอนาคตไกล ผู้บริหารตั้งใจทำงาน ที่มีสตอรี่ให้ตามต่ออีกเพียบ ■ บอส “เซน เหล่าสุนทร” หัวเรือใหญ่ ของ บมจ.โรงพยาบาลวัดนแพทย์ ตริง หรือ WPH คนรุ่นใหม่ไฟแรงทั้งเรื่องงานและการช่วยเหลือสังคม ล่าสุดเพิ่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED ให้กับท่าอากาศยานตรัง หวังเพิ่มโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน งานนี้นอกจากจะหล่อแล้ว... ยังน้ำใจงามเห็นแล้วน่าชื่นชม แบบนี้ขอให้ผลบุญหนุนนำให้ผลงานปีนี้รุ่งโรจน์ ชนิดทำนิ่วใสได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นยาวๆไป ■ กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ”) ประกาศแต่งตั้ง “อ็ดเจอร์ พัง” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอ ประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับการอนุมัติใบอนุญาตในการทำงาน) โดย “อ็ดเจอร์ พัง” จะเข้ารับตำแหน่งต่อจาก “ตัน ฮาด เลห์” ซึ่งได้ขยับขึ้นรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาค รับผิดชอบประเทศสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมา ■

เยาวลักษณ์ สมจิตรสกุล